



การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนการทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(1) กระทู้ถาม

1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

1.1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง กรณีผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศอิสราเอล โดย นายวัชรพล ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

หลังจากการโจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาส เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้รับการร้องเรียนและขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความแปลกใจว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เหตุใดจึงมีพี่น้องประชาชนร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงได้หาข้อมูลและประสานกรมการจัดหางาน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ทำให้ได้รับทราบข้อมูลว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลสูงถึง 30,000 กว่าคน มาจากทุกภาคในประเทศไทย และในข้อมูลเชิงลึกพบว่าพี่น้องประชาชนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปทำงานสูงถึง 19,000 คน โดยเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีสูงถึง 4,042 คน และในเขตเลือกตั้งของตนมีพี่น้องประชาชนไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลสูงถึง 1,000 กว่าคน ซึ่งได้รับข้อมูลการร้องเรียนแบ่งเป็นสี่กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บ 2. กลุ่มที่เสียชีวิต 3. กลุ่มที่สูญหาย และ 4. กลุ่มที่รอคอยการช่วยเหลือ โดยหนึ่งในครอบครัวผู้ร้องเรียนเป็นกลุ่มแรงงานที่ถูกจับเป็นตัวประกัน จึงได้รับลงพื้นที่เพื่อพบปะกับครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งไม่ได้มีกรณีนี้แค่กรณีเดียว แต่ยังมีกรณีผู้ใช้แรงงานชาวไทยโดนยิง แต่ไม่สามารถติดต่อครอบครัวได้ และกรณีผู้ที่เสียชีวิต โดยได้ส่งทีมงานเข้าไปดูแลครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและแจ้งว่าหากยังไม่ได้รับการรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศ ก็ให้ถือว่ายังมีชีวิตอยู่ และยังเป็นความหวังที่ทุกครอบครัวต่างก็รอคอย นอกจากนี้ ยังได้รับการขอความ

ช่วยเหลือจากผู้ที่ยังรอดชีวิต โดยได้จัดทำรายชื่อพร้อมรายละเอียดเพื่อส่งมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่อไป จึงขอถามคำถาม ดังนี้

1. อยากทราบข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศ และมีนโยบายหรือมาตรการอย่างไรต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยหากสถานการณ์ดังกล่าวขยายเป็นวงกว้างจะดำเนินการอย่างไร และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนไทยเป็นอย่างไร รวมทั้งมีจำนวนเท่าไร

2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ทำงานกันอย่างเข้มแข็ง โดยส่งทีมงานเข้าไปดูแลและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรัฐบาลหรือกระทรวงการต่างประเทศมีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้อย่างไรบ้าง เนื่องจากที่ผ่านมารการติดต่อและประสานงานเป็นไปค่อนข้างลำบาก จึงอยากทราบว่า มีศูนย์อพยพที่ใดบ้าง และพี่น้องประชาชนจะสามารถติดต่อได้อย่างไร รัฐบาลมีการเตรียมเครื่องบินสำหรับการอพยพออกจากประเทศอิสราเอลเมื่อไหร่ อย่างไร

3. รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง เช่น ครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บผู้สูญหายหรือผู้ที่รอคอยการช่วยเหลือ และหากประสงค์จะกลับไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลอีกครั้ง ทางรัฐบาลมีมาตรการอย่างไร

นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้มาตอบกระทู้ถาม ดังนี้ ขอเรียนว่า สงคราม ความขัดแย้ง และความรุนแรงระหว่างประเทศไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีแต่ประการใด แต่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อคน ครอบครัว และประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียที่เกิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังเช่นเหตุการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในครั้งนี้ ในนามของรัฐบาลไทย ขอแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งคนไทยและคนต่างชาติ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ขอรายงานสถานการณ์เบื้องต้นว่า ปัจจุบันการโจมตีทางอากาศของกลุ่มฮามาสยังคงดำเนินอยู่ โดยล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ ยังได้รับรายงานว่ายังมีการยิงจรวดในประเทศอิสราเอล ซึ่งนับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันมีการยิงจรวดมากกว่า 4,000 ลูก และมีเป้าหมายโจมตีในพื้นที่ที่สร้างความเสียหายแก่สาธารณูปโภค เช่น สนามบิน เรือรบ ไฟฟ้า โดยกองทัพอิสราเอลสามารถกำจัดกลุ่มฮามาสได้บางส่วน คาดการณ์ว่ามีกลุ่มฮามาส ประมาณ 400 คน แทรกซึมเข้าไปก่อเหตุในประเทศอิสราเอล และมีกลุ่มอื่น ๆ แทรกซึมเข้ามาจากบริเวณชายแดนประเทศเลบานอนเพื่อร่วมสนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ในฉนวนกาซาด้วย ซึ่งรัฐบาลอิสราเอลตอบโต้ด้วยความรุนแรงโดยการโจมตีทางอากาศที่มีเป้าหมายเป็นกลุ่มฮามาส และปิดล้อมฉนวนกาซา ตัดขาดการส่งไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่พื้นที่บริเวณดังกล่าว ปัจจุบันชาวปาเลสไตน์ได้รับบาดเจ็บจากการตอบโต้ของอิสราเอลและประมาณ 5,184 คน เสียชีวิตประมาณ 1,055 คน และมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศกว่า 123,000 คน ขณะเดียวกันประเทศอิสราเอลได้เรียกกำลังพลจากทั่วประเทศและ

ทั่วโลกให้กลับมาประจำการที่อิสราเอลกว่า 300,000 นาย ไปประจำการภายใต้สถานการณ์ที่ภาวะสงคราม โดยประชาคมระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงและความขัดแย้ง รวมทั้งประเทศไทยได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่เป็นคู่ขัดแย้งแต่ประการใด พลเมืองไทยผู้บริสุทธิ์ได้เดินทางไปประกอบอาชีพที่ประเทศอิสราเอลมิได้เกี่ยวกับการสู้รบใด ๆ ต้องมาเสียชีวิต บาดเจ็บ และตกเป็นตัวประกัน รัฐบาลไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ และพยายามทำทุกวิถีทางอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือและปกป้องดูแลพี่น้องคนไทย เพื่อให้พ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ของสถานการณ์การสู้รบ ในส่วนผลกระทบของคนไทย การสู้รบบริเวณฉนวนกาซาส่งผลกระทบต่อคนไทยในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีแรงงานไทยอยู่อาศัย จำนวน 5,000 คน จาก 30,000 คน ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด จำนวน 21 คน อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอล ทางการอิสราเอลจึงไม่สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้ในขณะนี้ และมีผู้บาดเจ็บ จำนวน 14 คน และผู้ถูกลักพาตัว จำนวน 16 คน สำหรับการดำเนินการของรัฐบาลในการช่วยเหลือคนไทยรวมทั้งการอพยพคนไทยออกจากประเทศอิสราเอล โดยรัฐบาลได้ตั้งศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center) เป็นกลไกหลักในการพิจารณาเรื่องการให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างเร่งด่วนไปจนถึงการอพยพ และการเสนอนายกรัฐมนตรีตัดสินใจตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยประสานงานและทำงานแข่งกับเวลา เพราะเข้าใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบ แบ่งออกเป็นผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ถูกจับตัวเป็นตัวประกัน และผู้ที่อพยพกลับประเทศไทย ในส่วนผู้เสียชีวิตขณะนี้ จำนวน 21 คน เป็นตัวเลขที่ได้รับจากนายจ้าง ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ โดยสถานอัครราชทูตได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอิสราเอลแล้ว ได้รับแจ้งว่าต้องใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ในการยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ เนื่องจากผู้เสียชีวิตมีจำนวนมาก ซึ่งทางประเทศอิสราเอลประกาศว่าจะเยียวยาเหยื่อจากสงครามในครั้งนี้ทุกคน ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับแจ้งว่ามีจำนวน 14 คน โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล และส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพาณิชย์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 และในวันนี้เครื่องบินจะลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 15 คน ส่วนผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันขณะมีจำนวนทั้งหมด 16 คน กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ทางการทูตได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสื่อสารไปยังปาเลสไตน์ โดยเฉพาะกลุ่มฮามาส เพื่อขอให้ปล่อยตัวคนไทยทั้ง 16 คน เนื่องจากปาเลสไตน์ไม่ได้มีสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ประสานสถานเอกอัครราชทูตในไทยที่มีความสัมพันธ์กับประเทศปาเลสไตน์ ขณะเดียวกันได้ขอให้สถานทูตเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ รวมถึงการใช้กลไกอาเซียนเพื่อพบกับผู้แทนปาเลสไตน์ในการขอให้ปล่อยตัวคนไทยทั้งหมดในโอกาสแรก ตลอดจนประสานไปยังองค์กรระหว่างประเทศ คือ สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติ สำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกไกล (EUNRWA) สำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNOCHA) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

(ICRC) นอกจากนี้ หน่วยงานความมั่นคงและสำนักงานข้าวกองแห่งชาติได้พยายามใช้ช่องทางอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเมื่อวานนี้ (11 ตุลาคม 2566) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย ในระหว่างการหารือของ นายกรัฐมนตรีได้มีการหยิบยกประเด็นการช่วยเหลือคนไทยจากเหตุการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลาง จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือจากประเทศมาเลเซียที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีสำนักงานปาเลสไตน์ตั้งอยู่ อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวมีความละเอียดอ่อน และเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ความมั่นคงจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในเชิงลึกได้ แต่ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลได้ทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

สำหรับการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถโทรติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 572 8442 กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ เบอร์โทรศัพท์ 064 019 8530 กระทรวงแรงงาน ได้เปิดสายด่วนฉุกเฉิน 1964 และยังมีการเปิดช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เช่น LINE Openchat คอลเซนเตอร์ Facebook และอีเมล โดยขณะนี้ได้รับทราบว่ามีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีจำนวนมากติดต่อเข้ามาทางช่องทางต่าง ๆ กระทรวงต่างประเทศที่ประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบและแรงงานทุกคนที่ประเทศอิสราเอลแทน เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศอิสราเอลยังมีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่อง สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอิสราเอลจึงไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างปกติ ส่วนแนวทางการเยียวยาให้กับคนไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล เป็นไปตามสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ โดยคนที่เดินทางกลับมาเนื่องจากภาวะสงคราม จะได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 15,000 บาท กรณีพิการได้รับเงินเยียวยา จำนวน 15,000 บาท กรณีทุพพลภาพได้รับเงินเยียวยา จำนวน 30,000 บาท กรณีเสียชีวิตได้รับเงินเยียวยา จำนวน 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่างประเทศเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งการให้ความช่วยเหลือผู้ที่อพยพกลับไทยให้สามารถกลับไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมให้การสนับสนุนการหารือกับทางการอิสราเอลในการส่งแรงงานไทยกลับไปทำงานในประเทศอิสราเอลอีกครั้ง หลังสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ ส่วนการอพยพในตอนนี้ รอบแรกจะเดินทางมาถึงวันนี้ในเวลา 11.16 นาฬิกา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 จะมีเครื่องบินของกองทัพอากาศไปรับผู้อพยพอีกจำนวน 120 คน ในช่วงเช้า และอีก 100 คน ในช่วงเย็น และมีอีกรอบในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นอกจากนี้ ยังพยายามหาช่องทางอื่นที่จะสามารถอพยพคนออกจากประเทศอิสราเอลได้เร็วที่สุด โดยเมื่อคืนนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการมาที่กระทรวงต่างประเทศว่าต้องเพิ่มเที่ยวบินให้ได้มากที่สุดเพื่อรับคนไทยออกมา และอาจต้องใช้หลายวิธี ทั้งการเดินทางทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ แต่เนื่องจากอยู่ในภาวะสงครามการเดินทางทางน้ำและทางบกค่อนข้างเป็นไปได้ยาก แม้กระทั่งการเดินทางทางอากาศในตอนนี้บางช่วงเวลาก็มีการปิดน่านฟ้า

แล้ว ในส่วนของการเยียวยาทางจิตใจทางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงานได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้ว

1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง การช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย โดย นายสหัสวัต คุ้มคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาปนายนกรัฐมนตรี

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม แต่เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศติดภารกิจ จึงมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน

นายสหัสวัต คุ้มคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคก้าวไกล กล่าวว่ ขอขอบคุณ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่มาตอบกระทู้ถามสดด้วยวจา กรณัที่พี่น้องคนไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อิสราเอลประกาศที่จะยึดครองเขตฉนวนกาซา เพื่อตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮามาส ซึ่งมีหลายกระทรวงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าสถานการณ์เช่นนี้ทุกคนไม่ได้นิ่งนอนใจ ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมีแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 1) กลุ่มที่มีการจับเป็นตัวประกัน 2) กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งมีบางส่วนได้ส่งกลับมาประเทศไทยแล้ว โดยมีทั้งที่ส่งตัวกลับประเทศไทยและที่ต้องการรักษาอย่างเร่งด่วน 3) กลุ่มที่ต้องการออกจากพื้นที่ ส่วนกลุ่มนี้เมื่อได้ส่งออกจากพื้นที่แล้ว ได้มีการส่งตัวต่อไปโดยไม่สมัครใจและนายแจ้งให้ทำงานทันที 4) กลุ่มที่ประสงค์อยู่ในพื้นที่สู้รบไม่ต้องการกลับประเทศแต่ต้องการหาพื้นที่หลบภัยให้ปลอดภัย 5) กลุ่มที่ยังล้งเล เนื่องจากมีปัญหาหนี้สินที่ยังไม่สามารถนำเงินมาชดใช้หนี้ที่เกิดขึ้นได้ 6) กลุ่มคนที่ไม่สามารถติดต่อนายแจ้งได้ เนื่องจากนายแจ้งมีการเบี่ยงค่าแจ้งจึงขอสอบถามความเป็นไปได้เพิ่มเติมว่าหากเครื่องบินของกองทัพอากาศไม่เพียงพอกับการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับประเทศไทย สามารถเช่าเหมาลำเครื่องบินพาณิชย์ได้หรือไม่ และขอให้รัฐบาลเจรจากับประเทศอิสราเอล เพื่อที่จะให้แรงงานไทยเดินทางมาที่กรุงเทลอาวีฟ ได้หรือไม่ ทั้งนี้ แรงงานไทยมากกว่า 99% ที่ประเทศอิสราเอลต้องพึ่งพาแรงงานจากประเทศไทย จะมีการช่วยเหลือแรงงานเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม ขอชื่นชมกระทรวงแรงงานที่มีการตั้งวอร์รูม (War Room) และสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ขอให้รัฐบาลจัดตั้ง War Room กลางที่เป็นของรัฐบาล เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารได้เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ ควรที่จะเปิด Hot Line สายด่วนเพียงเบอร์เดียว รวมถึงแพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานของรัฐได้สะดวกและขอสง่ากำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกคน

นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้มาตอบกระทู้ถาม โดยตอบแจ้งว่า รัฐบาลจัดตั้ง War Room กลาง โดยมีกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้มีการเปิด LINE Openchat Facebook รัฐบาล มีความห่วงใยทุกท่านภายใต้สถานการณ์ที่เป็นในลักษณะเช่นนี้ ส่วนในประเทศอิสราเอลสามารถขนส่ง แรงงานไทยทางบกได้หรือไม่ นั่น เบื้องต้นทางการอิสราเอลได้ปิดถนน ส่วนการคมนาคมทางน้ำนั้น รัฐบาลได้มีการเจรจา แต่ได้มีการเดินทางผ่านจุดเสี่ยงเนื่องจากมีการสู้รบอย่างหนัก ส่วนกรณี ที่จะเดินทางผ่านไปยังประเทศจอร์แดน และประเทศอียิปต์นั้น เนื่องจากทางพรมแดนในบางจุด ได้มีการปิดเป็นระยะ ๆ ไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะมีการเปิดพรมแดนในช่วงวันเวลาใดได้บ้าง สำหรับการเดินทางผ่าน่านฟ้ายังได้มีการปิดน่านฟ้าเป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนย้ายแรงงาน กลับประเทศไทย กระทรวงต่างประเทศจะต้องมีการรายงานกระทรวงต่างประเทศของอิสราเอลทุกครั้ง ซึ่งแรงงานไทยอาศัยอยู่ในประเทศอิสราเอล จำนวน 30,000 คน และมีแรงงานไทย จำนวน 5,000 คน อาศัยอยู่ในฉนวนกาซา โดยจะอพยพผู้ที่มีความเสี่ยงสูงออกมาก่อน ถ้าหากแรงงานไทยสามารถจับกลุ่ม ได้เป็นจำนวนมาก จะได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อพยพอย่างแน่นอน ซึ่งกรณีดังกล่าวได้สั่งการไปตั้งแต่วันที่แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ต้องยอมรับว่าแรงงานได้อาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย เพราะทุกครั้ง ที่เครื่องบินไปรับแรงงานไทย ทางทางการอิสราเอลได้ทยอยแรงงานออกมาเป็นกลุ่ม ๆ ไม่สามารถรวมตัว ครั้งเดียวได้ที่ละเยอะ ๆ และไม่สามารถทราบได้ว่าแรงงานที่จะขึ้นเครื่องเป็นจำนวนเท่าไร ด้วยสถานการณ์ที่รุนแรงจึงไม่สามารถประเมินบุคคลที่จะมาขึ้นเครื่องได้ ซึ่งบางส่วนแรงงานไทย ยังไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้อยู่ส่วนไหนของประเทศอิสราเอล ขอยืนยันว่า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตาม แรงงานที่ได้รับผลกระทบในตอนนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ กระทรวงต่างประเทศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อช่วยในเหตุการณ์ดังกล่าว

1.1.3 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง การดำเนินนโยบายระบบการแจ้งเตือน ภัยพิบัติแห่งชาติ โดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่ผ่านมาภัยพิบัติที่ส่งผลร้ายต่อพี่น้องประชาชน แบ่งได้เป็น 3 ระดับ 1. ภัยพิบัติร้ายแรง เช่น ภัยสึนามิ 2. ภัยความมั่นคง เช่น เหตุกราดยิง ควรแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชน รับทราบร่วมกัน 3. ภัยอย่างอื่น เช่น ภัยด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งเตือนให้ประชาชน ตื่นตระหนกเกินสมควร ซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้ควรมีระบบศูนย์กลางเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน อย่างเหมาะสม ทั้งพื้นที่และรูปแบบการแจ้งเตือน เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเกิดเหตุการณ์ พายุทอร์นาโดจะมีการแจ้งเตือนทางโทรทัศน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับการแจ้งเตือนได้ อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งเตือนผ่านสมาร์ตโฟน ให้ประชาชนสามารถสังเกตเห็นได้ โดยง่าย โดยขอตั้งคำถามดังนี้

1. รัฐบาลชุดก่อนมีแผนยุทธศาสตร์เตือนภัยแห่งชาติด้วยดิจิทัล แบบบูรณาการ จึงขอทราบว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการมีความเหมือนหรือแตกต่างจากรัฐบาล ชุดที่ผ่านมาอย่างไร ถ้าเหมือนท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่ท่านกำลังดำเนินการใหม่จะดีกว่ารัฐบาล

ชุดที่ผ่านมา หรือถ้าแตกต่าง ขอความชัดเจนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร รวมทั้ง ขอทราบความชัดเจน และทิศทางหรือสถาปัตยกรรมระบบ ซึ่งควรเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และคำว่า Location-Based service และ Cell Broadcast รองรับเครือข่ายโทรศัพท์ หรือรองรับทางคลื่นวิทยุโทรศัพท์ โทรศัพท์ดาวเทียม และเคเบิลทีวีด้วยหรือไม่

2. ขอทราบกรอบระยะเวลาและความชัดเจนในเรื่องแผนการดำเนินการระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ประเทศไทยควรมี และระบบจะรองรับทุกช่องทางการสื่อสารหรือไม่

3. ขอทราบแหล่งที่มาของงบประมาณในการดำเนินการระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติว่ามาจากแหล่งใด จะใช้งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งหมด หรือมาจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือใช้ประกอบกันทั้งสองส่วน รวมทั้งขอทราบชื่อโครงการที่จะของบประมาณในการดำเนินการและกรอบของงบประมาณว่าจะใช้ประมาณเท่าไร

นายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ ขอขอบคุณที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและติดตามข่าวคราวในเรื่องการช่วยเหลือมาโดยตลอด รัฐบาลชุดที่แล้วได้ดำเนินการแผนงานเรื่องการแจ้งเตือนระบบเตือนภัย โดยมีคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนภัย คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ภกช.) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วย และมีเลขาเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรัฐบาลเดิมได้มีการพูดคุยในเรื่องการเตือนภัยแห่งชาติหรือระบบ Cell Broadcast ขึ้นมา แต่ครั้งนั้นเข้าใจว่าระยะเวลาที่มีจำกัด การประชุมเกิดขึ้นในปี 2565 และในปีงบประมาณดังกล่าวยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ดังนั้น เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน จึงคิดว่านโยบายเก่าในเรื่องของ Cell Broadcast เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นในฐานะที่รับงานต่อในช่วงนี้ก็ดำเนินการนโยบายที่ต้องสร้างระบบเตือนภัยที่มีความมั่นคงและเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน สำหรับระบบ Location-Based service เป็นการส่ง SMS แจ้งเตือน ซึ่งทางกระทรวงได้ทดลองโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทดลองปล่อยสัญญาณ SMS เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยยิงสัญญาณไปยังบริเวณท่าเนียบรัฐบาลในรัศมี 1 กิโลเมตร ผลของการดำเนินการได้รับสัญญาณที่ชัดเจน และสามารถเตือนพี่น้องประชาชนได้ในระยะยาวตามที่สมาชิกฯ เสนอในเรื่องของ Cell Broadcast ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมีการพูดคุยกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี เพื่อให้ครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือตามที่สมาชิกฯ ได้นำเสนอมา แต่สามารถครอบคลุมไปยัง

โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง จะขอเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์และการบริหาร ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยขอยืนยันว่า หากมีการพัฒนาระบบอย่างสมบูรณ์แล้วระบบ การแจ้งเตือนจะต้องรองรับทุกช่องทางตามที่สมาชิกฯ ได้แนะนำ ส่วนระยะเวลาการดำเนินการในเรื่อง Cell Broadcast จะสามารถดำเนินการได้ภายใน 6 เดือน ถึง 1 ปี ดังนั้น ในเรื่องอื่น ๆ ที่สมาชิกฯ ได้แนะนำ ขอยืนยันว่าจะทุ่มเทในการทำงานเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ภารกิจนี้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ อย่างแน่นอน สำหรับงบประมาณในการดำเนินการระบบแจ้งเตือนภัยนั้น อยู่ในระหว่างการหารือกับ กสทช. โดยในเบื้องต้นจะใช้งบประมาณจากกองทุน กสทช. ในการดำเนินการ ซึ่งทั้ง กสทช. และ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้อง ส่วนวงเงินงบประมาณที่ใช้ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประมาณราคาที่ชัดเจน แต่ในเบื้องต้น จากการที่พูดคุยกัน คาดว่าจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท และไม่เกิน 500 ล้านบาท ส่วนประเด็นที่สมาชิกฯ มีความห่วงใยนั้นจะรีบดำเนินการโดยเร็ว และจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

1.2 กระทู้ถามทั่วไป

1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างรถไฟทางคู่โครงการสายกรุงเทพ - หัวหินช่วงจังหวัดราชบุรีลำซำ โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี (เลื่อนมาจากการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566)

- กระทู้ถามดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม แต่เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ติดภารกิจ จึงขอเลื่อนไปตอบวันที่ 19 ตุลาคม 2566

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน โดย นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

- กระทู้ถามดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ จึงขอเลื่อนไปตอบวันที่ 19 ตุลาคม 2566

1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุนเพื่อก่อตั้งเป็นศูนย์ต่อสู้อากาศยานของกองทัพเรือ โดย นายฐิติกันต์ ฐิติพฤตมิกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม

- กระทู้ถามดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอเลื่อนไปตอบ วันที่ 26 ตุลาคม 2566

1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 บางปะอิน - นครราชสีมา โดย นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ด้วยถนนสายบางปะอิน - นครราชสีมา เป็นถนนสายหลักที่มุ่งหน้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นถนนที่เชื่อมต่อกันของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา ระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบี่ยงออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางขนานไปกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ โดยไปสิ้นสุดที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้านตะวันตก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ได้พิจารณาการเปิดทดลองใช้งานทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ในบางตอนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นการชั่วคราว เฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถแบ่งเบาภาระการจราจรของถนนมิตรภาพ ช่วงอำเภอปากช่อง ถึงอำเภอสีคิ้ว ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการระบายรถที่สัญจรไป - มา ที่มีอยู่จำนวนมาก อันจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงประหยัดเชื้อเพลิง ประหยัดเวลา และสร้างความปลอดภัยในเส้นทางดังกล่าวให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงขอเรียนถามว่า

1. กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเมื่อใด อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

2. กระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการเปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา ในช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้มาตอบกระทู้ถามว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสายพิเศษ บางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 196 กิโลเมตร การก่อสร้างมีทั้งหมด 40 สัญญา โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวนทั้งสิ้น 28 สัญญา อยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก 22 สัญญา ส่วนความก้าวหน้าของงานโยธาประมาณ 91.96% และมีการก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ร้อยละ 20.52% ส่วนการก่อสร้างด่านค่าธรรมเนียมจะเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้ง 9 ด่าน ภายในเดือนกันยายน 2567 ทั้งนี้ โครงการได้รับจัดสรร

งบประมาณจากเดิมเพิ่มเติมเข้ามาอีกจำนวนหนึ่ง เป็นเงิน 4,900 ล้านบาท มีการเร่งรัดให้มีการก่อสร้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2568 อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ได้เตรียมโครงการดังกล่าวเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีกในวงเงิน จำนวน 1,740 ล้านบาท สำหรับงานโยธาได้มีการปรับไปบางส่วน และขณะนี้ ได้ดำเนินการไปบ้างแล้วทั้งระบบในงานก่อสร้างของโยธาโดยจะแล้วเสร็จปี 2568 ขณะที่ถนนเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างส่วนการขอร้งงบประมาณเพิ่มเติม นั้น กระทรวงคมนาคมได้มีความพร้อมแล้วที่จะเร่งรัดนำเสนอ คณะรัฐมนตรีในส่วนของงบประมาณที่เหลือนั้น ถ้าเส้นทางดังกล่าวได้มีการเปิดใช้เชื่อมั่นว่าเส้นทางเส้นนี้จะอำนวยความสะดวกให้กับหลายเส้นทางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความสะดวกสบาย และร่นระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะการขนส่งทางบก นอกจากนี้ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หวังว่าความเจริญเข้าสู่ประชาชนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะผลักดันโครงการดังกล่าวให้สำเร็จและเป็นความหวังของพี่น้องประชาชน ส่วนการสั่งงานจะสั่งงานโดยการเปิดเผย ตรงไปตรงมา ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงคมนาคม รวมทั้งได้เร่งรัดให้มีการเปิดใช้เส้นทางให้เร็วที่สุด โดยได้วางแผนงานการเปิดใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 และเป็นนโยบายที่จะเปิดใช้ของเส้นทางปากช่องถึงทางเลี้ยวเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยจะเปิดใช้ในระยะทาง จำนวน 80 กิโลเมตร นอกจากนี้ จะมีการทดลองระบบในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2568 จากนั้น จะมีการเปิดทดลองให้ใช้บริการฟรีประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2568 ทั้งนี้ จะเปิดบริการเต็มรูปแบบพร้อมทั้งมีการเก็บค่าผ่านทางตลอดเส้นทางทั้ง 196 กิโลเมตร ในต้นปี 2569 โครงการทุกโครงการมีความสำคัญซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่จะต้องอาศัยจากการเก็บภาษีของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ยังได้กำชับเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ในการใช้เส้นทางต่อไป

1.3 กระตุ้ถามแยกเฉพาะ

ที่ประชุมกระตุ้ถามแยกเฉพาะ ได้นำเรื่องมาพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

1.3.4 กระตุ้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศ และจังหวัดพัทลุง โดยนายร่มธรรม ข่านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

1.3.3 กระตุ้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดพัทลุง โดยนายร่มธรรม ข่านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ได้มอบหมายให้นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำในอุโมงค์ทางลอด โดยอยู่ที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ได้มอบหมายให้นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง มาตรการการป้องกันเหตุอันตรายโครงการทางยกระดับถนนพระราม 2 โดยนายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ได้มอบหมายให้นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

จากนั้น นางสาวลลิตาธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่เมื่อวานนี้ (11 ต.ค. 66) สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเรื่อง ขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติให้ส่งคณะกรรมการคมนาคมรับไปพิจารณาดำเนินการ แต่โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดเวลาการพิจารณา ดังนั้น จึงขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาในญัตติดังกล่าวของคณะกรรมการคมนาคม จำนวน 90 วัน

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานฯ ขอรื้อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้นำเรื่องที่ 2.3 ขึ้นมาเพื่อพิจารณาซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

2.3 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 2.2 – 2.3 ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้มีองค์กรอิสระไว้ในหมวด 12 จำนวน 5 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยมุ่งหวังให้ทำหน้าที่ควบคุม จัดการและตรวจสอบการเลือกตั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมถึงการควบคุมการออกเสียงประชามติและมิกลไกในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง ควบคุมการเลือกตั้งและการสืบสวนหรือไต่สวนการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมโดยได้เพิ่มจำนวนกรรมการ

การเลือกตั้ง และเพิ่มคุณสมบัติของกรรมการการเลือกตั้งให้สูงขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถปฏิบัติภารกิจที่กำหนดเพิ่มขึ้นในลักษณะเชิงรุกเกี่ยวกับการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง ควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และการป้องกันการทุจริต การเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ได้กรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจได้อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วนในการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจในการสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จำเป็นและเห็นสมควร และเมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนดังกล่าว หรือเมื่อพบเห็นการกระทำที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจในการสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การเลือกตั้ง หรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย หรือสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกไว้เป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ ภายหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองได้กำหนดว่า ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา กระทำการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น หรือถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกิดจากการเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์แล้ว แต่กรณี เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นและหากศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์พิพากษาว่ามีการกระทำความผิดตามที่ถูกร้องให้ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี และเมื่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษา และเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดกระทำความผิดให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่

หน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1. อำนาจควบคุมดูแลจัดการเลือกตั้ง

1.1 ควบคุมดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการออกเสียงประชามติ

1.2 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีอำนาจดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1.3 แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามมาตรา 30

2. อำนาจควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

2.1 ดำเนินการสอดส่อง สืบสวนและสอบสวน เพื่อป้องกันหรือขจัดการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม

2.2 มีอำนาจสืบสวน ไล่สวนหรือดำเนินคดีตามมาตรา 41 หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีผู้กระทำความผิดตามที่มีการสืบสวนหรือไล่สวน ให้คณะกรรมการสั่งดำเนินคดีโดยเร็วหรือในกรณีจำเป็นจะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้กระทำการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้

2.3 การวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

2.4 การสั่งระงับการดำเนินการอันจะทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 33

2.5 การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 26 วรรคสาม หรือมาตรา 41

2.6 การยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

2.7 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบบัญชีพรรคการเมืองโดยอาจขอให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งด้วยก็ได้

2.8 ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งรายงานการทุจริตกรรมของพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้สมัคร ตามที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ หรือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแจ้งให้ทราบถึงการโอนหรือเบิกจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการร้องขอ

2.9 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการข่าวแจ้งข้อมูลเบาะแสตามที่คณะกรรมการร้องขอเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดหรือวางมาตรการป้องกันการกระทำความผิดในส่วนที่เป็นหน้าที่และอำนาจ

2.10 มีอำนาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของสำนักงานเป็นเจ้าพนักงานให้มีอำนาจสืบสวน สอบสวนหรือไล่สวนหรือดำเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

2.11 อำนาจในการดำเนินคดีอาญากับบุคคลใด เพราะกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง โดยส่งสำนวนและแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอำนาจเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

3. ออกข้อกำหนด ระเบียบหรือประกาศที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น

3.1 วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนและไต่สวนและการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

3.2 วางระเบียบเกี่ยวกับการชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้งและดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ รวมตลอดทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ

3.3 ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน

4. อำนาจแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำหนด

4.1 สั่งหรือแต่งตั้งข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้ปฏิบัติหน้าที่อันจำเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสนับสนุนการเลือกตั้งหรือการสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างนั้นสังกัดอยู่ทราบโดยเร็ว

4.2 แต่งตั้งบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการหรือกรรมการทราบได้ตามสมควร

4.3 มีอำนาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของสำนักงานเป็นเจ้าพนักงานให้มีอำนาจสืบสวน สอบสวนหรือไต่สวนหรือดำเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

5. ขอความร่วมมือหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐาน

5.1 ขอความร่วมมือศาลให้ส่งเอกสาร หลักฐานหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

5.2 สั่งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนหรือบุคคลใดมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

6. วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

8. กำกับและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองได้รับจัดสรรตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้เป็นไปตามที่ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว
9. จัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อกำหนดวิธีการหรือมาตรการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
10. เข้าไปหรือแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียงประชามติหรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง หรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ
11. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภาและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

สมาชิกฯ อภิปราย ตั้งข้อสังเกตว่าการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุดและใช้งบประมาณต่ำกว่าที่ได้รับอนุมัติเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การจัดการเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดล่าช้าหรือไม่ การลงคะแนนผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ i-vote จะนำมาใช้ในการเลือกตั้งหรือการทำประชามติหรือไม่ นอกจากนี้ การปฏิเสธการนับคะแนนการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ยังส่งผลให้เกิดคำพาดพิงวิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง รวมถึงมีการร่วมลงชื่อล้านกว่าคนเพื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งแม้จะไม่มีผลทางกฎหมาย แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตที่ประชาชนเสื่อมศรัทธาและขาดความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการการเลือกตั้งหรือไม่ ทั้งที่ กกต. มีแผนจัดทำโปรแกรมการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบออนไลน์ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีงบประมาณ 20 ล้านบาท แต่กลับไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากเหตุผลว่าใช้งบประมาณที่สูงเกินไป และทำให้ไม่สามารถรายงานผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งหากมีการปรับลดงบประมาณอาหารว่างและเครื่องดื่มจะสามารถทำให้การทำงานของ กกต. มีประสิทธิภาพมากกว่านี้หรือไม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ กกต. จะต้องเตรียมความพร้อมต่อการเลือกตั้งในอนาคต เนื่องจากจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในระยะเวลาย้อนใกล้นี้ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอีก 4 ปีข้างหน้า รวมทั้งมีการฝึกอบรมผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้งให้มีความรู้โดยพร้อมเพรียงกัน และกรณีที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นมีส่วนได้เสียกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ขอเสนอให้ กกต. ออกระเบียบหรือวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นโปร่งใสมากยิ่งขึ้น การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสภาท้องถิ่นมีปัญหาในเรื่องการตรวจสอบอย่างล่าช้า จึงขอทราบแนวทางการแก้ไขเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนปัญหาของทีมีกฎหมายและการคิดวิเคราะห์ของ กกต. ที่ทำให้เกิดปัญหาและสร้างความสับสนอยู่บ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากการแบ่งเขตและการนำจำนวนประชากรมาคำนวณผิดพลาด รวมทั้งการออกแบบบัตรเลือกตั้งที่เป็นการผลักภาระให้ประชาชน จึงควรรหาแนวทางที่พัฒนาการเลือกตั้งที่ไม่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนละเป็นธรรมดามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การลงทะเบียนการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เกิดปัญหาความขัดข้องของระบบ จึงต้องการให้ กกต. เตรียมรับมือและวางแผนการเลือกตั้งทุกครั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการใช้แอปพลิเคชัน

ของ กกต. ในการแจ้งการกระทำทุจริตการเลือกตั้ง แต่ให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนประชาชนอาจจะไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัย จึงขอให้มีการพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้ประชาชนมีความไว้วางใจ และใช้งานแอปพลิเคชันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

(5) เรื่องที่ค้างพิจารณา

5.3 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ำทะเลสาบอื่น ๆ อย่างยั่งยืน โดย นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบสามน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร มีสภาพทางนิเวศวิทยาที่หลากหลายเนื่องจากเป็นที่ไหลรวมจากต้นน้ำลำคลองต่าง ๆ มากมาย เป็นลุ่มน้ำแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีระบบทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) ขนาดใหญ่เป็นแอ่งรองรับน้ำจืด และมีน้ำเค็มจากทะเลไหลเข้ามาผสมผสานด้วย จึงเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งสร้างอาหารสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกด้วย แต่ปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบดังกล่าวรวมถึงลุ่มน้ำทะเลสาบอื่น ๆ ในประเทศอีกหลายแห่งกำลังอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมและนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ำทะเลสาบอื่นทั่วประเทศให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อย่างจริงจังและยั่งยืนแล้ว ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น การพัฒนาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาด้านการประมงอย่างยั่งยืน และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบต่าง ๆ ดังกล่าวก็ยังสามารถนำมาซึ่งการมีคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ และการสร้างเสริมอาชีพอีกด้วย

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ำทะเลสาบอื่น ๆ อย่างยั่งยืน โดยบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เป็นลุ่มน้ำที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง มีพื้นที่ 132,737 ไร่ มีความจุ 180 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ทำการเกษตรและเป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูน้ำหลาก เป็นพื้นที่บึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสัตว์อาศัยอยู่ถึง 148 ชนิด แต่ในฤดูแล้งไม่สามารถนำน้ำเข้าได้โดยธรรมชาติต้องมีการสูบน้ำมากักเก็บน้ำ จึงควรพัฒนาทางเข้าของน้ำและขุดลอกเพื่อให้น้ำสามารถไหลเข้าโดยสะดวก โดยไม่จำเป็นต้องเสียงบประมาณไปกับการสูบน้ำเข้ามากักเก็บในฤดูแล้ง โดยการใช้เทคโนโลยีจัดการการลอกตะกอนในบึงบอระเพ็ด แม่น้ำ คลอง บึง เช่น การใช้เรือดูดเลนแทนแมคโครที่มีปัญหาในเรื่องการขนย้าย และแผนการบริหารจัดการน้ำ

อย่างมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังมีแหล่งต้นน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สามารถพัฒนาให้สามารถกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นและเป็นแก้มลิงที่พี่น้องประชาชนสามารถนำไปใช้ในฤดูแล้งได้ สำหรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครอบคลุมจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมทั้งเป็นระบบรองรับน้ำจืดขนาดใหญ่จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่ต่ำกว่าหกพันปี และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำหายาก เช่น โลมาอิรวดี และยังเป็นพื้นที่เดียวในจังหวัดพัทลุงที่มีการทำนา เนื่องจากดินรอบทะเลสาบมีความอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของโลมาอิรวดี ตลอดจนการติดเครื่องมือประมงประเภทยาว การตื่นเขินของทะเลสาบจากตะกอนชายฝั่ง การเกิดมลพิษของสภาพแวดล้อม และการลดลงปริมาณสัตว์น้ำที่เป็นอาหาร ทำให้โลมาอิรวดีไม่สามารถขยายพันธุ์และอพยพออกจากทะเลสาบสงขลาได้ และยังขาดมาตรการจัดการเชิงพื้นที่ จึงควรคุ้มครองผลกระทบต่าง ๆ เพื่อให้โลมาอิรวดีเป็นสัตว์สงวนโดยเร็ว นอกจากนี้ ทรัพยากรป่าไม้ยังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยป่าพรุและป่าชายเลนในพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งทรัพยากรยาทะเลและสัตว์ทะเลก็ได้รับผลกระทบจนมีจำนวนลดลง อันเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ได้กระทำในทะเลสาบสงขลา เช่น การพัฒนาชายฝั่ง การทำเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการประมง ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อม คุณภาพน้ำ และการทำประมงผิดกฎหมาย การใส่ใจต่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไม่ควรเกิดเป็นแค่วาระ แต่คนไทยทุกภาคส่วนควรร่วมแรงร่วมใจกัน รักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น และมีความเห็นว่าการรวมอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถพิจารณาเรื่องนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญ

ส่วนบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำขังตลอดปี ลักษณะเหมือนแม่น้ำโขง แดมไปด้วยปลาน้ำจืดนานาชนิด ถือเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรในตำบลบึงโขงหลงและตำบลใกล้เคียงตลอดปี มีพื้นที่ประมาณ 11,318 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง บึงโขงหลงเป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นอันดับที่ 2 ในประเทศไทย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเป็นจุดดูฝูงนกอพยพหนีหนาวจากไซบีเรีย และมีตำนานทางประวัติศาสตร์มากมาย การพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุก ๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 88 ถ้ามติว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ที่ประชุมเห็นชอบส่งผู้ตติงกล่าวให้คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณา

ที่ประชุมเห็นชอบ

ก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ผู้เสนอญัตติขอให้ส่งญัตติดังกล่าวไปให้คณะกรรมการธิการ การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา แทนคณะกรรมการธิการการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ตรงกับอำนาจหน้าที่และเจตนารมณ์ของผู้เสนอญัตติมากที่สุด โดยใช้เวลาพิจารณาศึกษา 60 วัน

ที่ประชุมเห็นชอบ

5.4 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศไทย หรือการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาล โดย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้นายมังกร ยนต์ตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้กล่าวเสนอญัตติ (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 5.2 – 5.4 ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566)

ด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมลุ่มน้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya River Delta) อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1.5 เมตร มีลักษณะเป็นแอ่ง มีชั้นดินเหนียวหนา 15 เมตร มีการสูบน้ำบาดาลออกไปใช้ปริมาณมาก ทำให้แผ่นดินทรุดตัวลง ยิ่งไปกว่านั้น สถานการณ์โลกร้อนน้ำทะเลท่วมสูงมากขึ้นทุกปี ภายในทศวรรษนี้ น้ำทะเลอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 2 เมตร แปลว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศไทย หรือการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาล ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 49

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศไทย หรือการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาลว่า โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเสี่ยงต่อการจมน้ำในอนาคต และในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการทรุดตัว ประกอบกับน้ำทะเลหนุนซึ่งทั้งหมดนี้ในอีก 50 ปีข้างหน้า กรุงเทพมหานครจะจมใต้น้ำได้ โดยจะต้องทำการศึกษาปรับเปลี่ยนผังเมืองเดิม หรือใช้วิธีการสร้างเขื่อน ประตุน้ำ ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความจำเป็นต่อความยั่งยืนที่เกิดขึ้น โดยสามารถดำเนินการได้ทันที คือ สนับสนุนการวิจัยพัฒนา ควรส่งเสริมให้มีการออกแบบโครงสร้างอาคาร เพิ่มพื้นที่รับน้ำ และกระจายความเจริญไปสู่หัวเมืองใหญ่ อาทิ ประเทศเยอรมนี ที่มีการกระจายเมืองใหญ่ องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเสนอให้มีการสร้างเมืองหลวงไปยังเมืองต่าง ๆ แต่การพัฒนาประเทศต้องมีการพัฒนาทุกประเภทให้มีความเสมอภาคต่อประชาชนโดยภาพรวม องค์กรใดก็ตาม จะต้องรีบแก้ไขปัญหาก็ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเศรษฐกิจต่อไป ที่ผ่านมามีการถมคลองซึ่งทำให้น้ำ

ไม่สามารถระบายได้ รวมถึงการออกแบบผังเมือง หากมีการตั้งเมืองหลวงแห่งที่ 2 ขอเสนอให้จังหวัด นครราชสีมาเป็นเมืองหลวง แห่งที่ 2 เนื่องจากมีพื้นที่เหมาะกับการลงทุน มีสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลาย อีกทั้งเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคอีสาน และมีระบบโครงการขนส่งที่เชื่อมโยงกับเมืองสำคัญ

ประธานฯ มีความเห็นไปในทิศทางตรงกัน คือเห็นด้วยกับญัตติเพื่อให้รัฐบาล รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ จึงขออาศัยอำนาจตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 88 เพื่อถามสมาชิกว่า ควรจะส่งญัตตินี้ไปให้รัฐบาลพิจารณาหรือจะเห็นเป็นอย่างอื่น เมื่อไม่มีสมาชิก เห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมนี้ลงมติเห็นชอบให้ส่งญัตตินี้ไปให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป

5.5 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย โดย นายปารมี ไวจงเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการตรวจสอบเหตุเด็กที่ไม่มี เอกสารทางทะเบียนราษฎร จำนวน 126 คน ที่มาศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง แต่กระทรวงศึกษาธิการไม่อาจออกรหัส G ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้กำหนดรหัส ประจำตัวสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้ และต่อมามีการส่งเด็กกลับสู่ภูมิลำเนาใน ประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดคำถามต่อการจัดการศึกษา ให้กับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ที่อาจขัดต่อหลักการระหว่างประเทศ กฎหมายภายในประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และอาจมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก จากกรณีดังกล่าวในปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยอยู่ทั่ว ประเทศโดยประมาณ 300,000 คน ในจำนวนนี้มีประมาณ 100,000 คน ที่เข้าสู่ระบบการศึกษา และ ได้รับรหัส G แต่การได้รับรหัส G ของเด็กเป็นเพียงแต่การได้รับสิทธิเข้าศึกษาเท่านั้น มิได้หมายถึงการลง รายการสถานะบุคคลหรือการให้สัญชาติไทยโดยอัตโนมัติ ทำให้เด็กเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้น พื้นฐานที่จำเป็นหลายประการ และยังนำไปสู่การขาดโอกาส และถูกเลือกปฏิบัติ อันจะส่งผลกระทบต่อ การพัฒนาประเทศในระยะยาว และเรื่องดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับหลักการระหว่างประเทศ กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ และการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขาดการบูรณาการหรือการ ทำงานอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานประโยชน์สูงสุดของเด็ก จึงสมควรให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง คณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาสถานการณ์ ปัญหา และวางแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มี หลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย ที่รวมไปถึงแนวทางการลงรายการสถานะบุคคลหรือ การให้สัญชาติไทยในระยะยาว ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทยตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 49

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยว่า เด็กนักเรียนที่ได้รับรหัส G จะได้รับเพียงแต่การศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้ แต่สิทธิการรักษาพยาบาลก็ไม่ได้รับ และได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้น สภาผู้แทนราษฎร จึงร่วมกันผลักดันด้านสิทธิต่าง ๆ จะเป็นผลดีต่อเด็ก ๆ ตลอดจนขอให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีเด็กผู้ลี้ภัยไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐได้ เป็นร้อยคน เพราะไม่มีสถานะใด ๆ ในประเทศไทย เจ้าอาวาสวัดน้ำจ๋า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และคุณครูได้ขอให้สมาชิกฯ ช่วยเด็ก ๆ เหล่านี้โดยการขอรหัส G ซึ่งโรงเรียนจะมอบให้เด็กที่ไม่มีสถานะที่เข้าโรงเรียนเท่านั้น และหากเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้จะได้รับรหัส G ได้อย่างไร นอกจากนี้ ยังไม่ได้รับคำตอบว่าเด็กที่ได้รับรหัส G จะได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐหรือไม่ อย่างไรก็ตาม นักเรียนรหัส G หมายถึง นักเรียนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนคนไทย ซึ่งพวกเขาต้องมีตัวเลขประจำตัวเพื่อใช้ในระบบการศึกษา แต่ไม่เกี่ยวกับเลข 13 หลักของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดที่ติดชายแดนที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาและมีเด็กเหล่านี้ประมาณ 200,000 ราย ทั้งนี้ พบว่าเด็กเหล่านี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควร การเข้าถึงสิทธิเด็กโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1. เด็กที่เดินทางไป - กลับ 2. เด็กที่เดินทางมาอยู่ในประเทศไทย 3. เด็กที่ติดตามแรงงาน โดยมีขอให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับสิทธิต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม เด็กที่เกิดในประเทศไทยยังไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ระยะเวลาในการดำเนินงานของภาครัฐที่ยาวนานยากที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างทันที่

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดการประชุมเวลา 17.45 นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา 17.45 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร